

มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อยืนยันความเห็นในการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

วาระ ๓.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยระหว่างบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส์ จำกัด กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ประธานคณะทำงานเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของคดี และเสนอแนะการดำเนินคดีที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระหว่างบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส์ จำกัด กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รายงานว่าอยู่ระหว่างรอดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ และได้เร่งรัดการดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาโดยตลอด ซึ่งประธานคณะกรรมการได้ขอให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิพาทดังกล่าวและประสานงานกับทางสำนักงานอนุญาโตตุลาการอย่างต่อเนื่อง

วาระ ๓.๓ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

#### มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐ เรื่อง และได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๑๖ คณะ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกรดำเนินงาน องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๑๖ คณะ แล้วมีมติให้ยุบรวมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จากจำนวน ๑๖ คณะ เป็นจำนวน ๑๑ คณะ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติต่อไป

วาระ ๔.๒ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

#### มติที่ประชุม

ให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และนำเสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และเชิญนายชาติรี สุวรรณิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย ก่อนที่จะนำเสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ ๔.๓ การยุบรวมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการกำหนดมาตรการการควบคุมการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทางนิวเคลียร์และรังสี และคณะอนุกรรมการว่าด้วยการตรวจสอบและพิทักษ์ความปลอดภัยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นคณะอนุกรรมการว่าด้วยการควบคุมการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทางนิวเคลียร์และรังสี

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบชื่อคณะอนุกรรมการชุดใหม่ว่า “คณะอนุกรรมการว่าด้วยการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และรังสี” และเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ ใน (ร่าง) คำสั่งฯ ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเสนอ ข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ โดยให้ยุบรวมเป็น “ข้อ ๒.๔ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นหรือกรณีเร่งด่วน รวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการปฏิบัติ โดยให้มีผู้อำนวยการเฉพาะทางเข้าร่วมการพิจารณา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้งให้เพิ่มผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย

วาระ ๔.๔ การดำเนินงานจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBTO) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

#### มติที่ประชุม

๑. ให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดำเนินการเจรจากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. ให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติดำเนินการตรวจสอบในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการฝากเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำเรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับการดำเนินงานจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65)

#### วาระ ๔.๕ การพิจารณาการออกใบอนุญาต

##### วาระ ๔.๕.๑ เครื่องกำเนิดรังสี

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนำมาเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จำนวน ๒๒๔ ฉบับ

##### วาระ ๔.๕.๒ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต และนำมาเสนอคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อให้สัตยาบันในภายหลัง จำนวน ๒๔๙ ฉบับ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

วาระ ๕.๑ การตรวจเฝ้าระวังเพื่อควบคุมความปลอดภัยของการนำเข้าหรือส่งออกสารกัมมันตรังสี และเรื่องการประชุมความร่วมมือและความผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือและความผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศมายังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติครั้งต่อไป และขอความอนุเคราะห์ ดร.กอบร กฤตยาภิรณ ช่วยจัดเตรียมเรื่องดังกล่าว เพื่อจัดทำวาระการประชุมในการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติครั้งต่อไป รวมตลอดทั้งเรื่องขั้นตอนและกระบวนการในการให้สัตยาบันตามสนธิสัญญาต่างๆ

-----